

Số: /UBND

Bắc Quỳnh, ngày 06 tháng 6 năm 2022

*V/v Tăng cường công tác phòng, chống
bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi*

Kính gửi:

- Trưởng các ngành đoàn thể xã
- Trưởng các thôn trên địa bàn xã.

Thực hiện công văn số 40/ TTDVNN, ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Sơn Về việc Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi.

Căn cứ phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 3842/CD-XN ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương với mẫu bệnh phẩm Dịch tả lợn Châu đối với hộ ông: Lương Văn Chận, thôn Khuôn Bồng, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, cho kết quả dương tính với bệnh Dịch Tả lợn Châu Phi.

Để chủ động phòng, chống bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi có hiệu, không để lây lan ra diện rộng. Ủy ban nhân dân xã Bắc Quỳnh đề nghị Trưởng các thôn trên địa bàn, trưởng các Ngành đoàn thể xã tập chung chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định của Luật thú y; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT. ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 24/2019/TTBNNPTNT ngày 24/12/2019: Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT và các văn bản hướng dẫn phòng chống bệnh DTLCP của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, trọng tâm là thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Đối với Công chức Địa chính NN – XD &MT xã

Phối hợp với các Ngành đoàn thể, Công chức VHXXH, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại, nguy cơ, tính chất lây lan và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không khai báo, bán chạy lợn bệnh hoặc vứt xác lợn chết ra môi trường. Chỉ đạo triển khai ngay công tác tiêu độc khử trùng và rắc vôi bột xung quanh khu vực chăn nuôi tại hộ xuất hiện ổ dịch. Phun khử trùng, tiêu độc vùng lân cận ổ dịch, các hộ chăn nuôi nghi gia súc bị mắc bệnh. Tổ chức xử lý tiêu hủy lợn bệnh phải kịp thời, bảo đảm yêu cầu không để lây lan dịch bệnh, không để gây ô nhiễm môi trường; thực hiện tiêu hủy lợn mắc bệnh phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại địa phương theo đúng quy trình được Cục Thú y công nhận tại Quyết định số 408/QĐ-

TY-DT ngày 26/11/2021 về việc công nhận quy trình công nghệ xử lý lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Báo cáo cập nhật ổ dịch, gửi về Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Sơn trước 16 giờ hàng ngày (*kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần*).

Tuyên truyền, khuyến cáo cho các các hộ chăn nuôi trên địa bàn thực hiện việc chăn nuôi theo các quy định, hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống DTLCP, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT.

2. Đối với Thú y viên xã.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát phát hiện nhanh chính xác các ổ dịch; khi xuất hiện ổ dịch thực hiện ngay các biện pháp chống dịch không để lây lan ra diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Thực hiện tốt 5 không (*không thả rông lợn; không dẫu dịch; không mua, bán, giết thịt, ăn thịt lợn bị bệnh hoặc nghi ngờ bị bệnh, không rõ nguồn gốc; không vứt xác bừa bãi; không cho lợn ăn thức ăn thừa chưa qua nấu chín*).

Thường xuyên thực hiện vệ sinh, sát trùng bằng thuốc sát trùng dụng cụ chăn nuôi, khu vực xung quanh, nơi có nguy cơ cao...; có biện pháp ngăn chặn các loại chim, côn trùng, loài gặm nhấm có thể mang mầm bệnh từ bên ngoài vào; hạn chế khách đi lại, thăm chuồng nuôi để hạn chế nguy cơ mầm bệnh xâm nhiễm.

Khi phát hiện những bất thường trong đàn lợn, tuyệt đối không điều trị lợn ốm mà phải báo cáo ngay cho cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời. Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Luật Thú y và Thông tư số 07/2016/TTBNN &PTNT.

3. Đối với các đồng chí Trưởng các thôn trên địa bàn xã

Tập chung chỉ đạo các hộ gia đình chăn nuôi theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc để kịp thời phát hiện sớm các trường hợp lợn nghi mắc bệnh, tiêu hủy lợn mắc bệnh, vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại khu vực chuồng nuôi. Báo cáo ngay về Ủy ban nhân dân xã các trường hợp lợn nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các hộ gia đình chăn nuôi lợn và các chi hội chi đoàn về tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh và các biện pháp phòng chống có hiệu quả.

- Rà soát, thống kê tổng đàn lợn tại các thôn, quản lý chặt số lợn nghi mắc bệnh.

Tuyên truyền cho người thực hiện “5 không” trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Tổ chức ký cam kết đối với những hộ gia đình chăn nuôi và các hộ buôn bán, giết mổ trên địa bàn không giết mổ gia súc mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát nếu phát hiện nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn của từng hộ gia đình lấy mẫu gửi xét nghiệm và xử lý kịp thời các ổ dịch.

Ủy ban nhân dân xã Bắc Quỳnh đề nghị Trưởng các thôn, các Ngành đoàn thể xã quan tâm phối hợp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về UBND xã thông qua Đ/c Hoa Công chức ĐC – NN – XD&MT xã để cùng phối hợp, xử lý kịp thời.

Nơi nhận:

- TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện;
- TT Đảng ủy-HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Trưởng các ngành đoàn thể xã;
- Trưởng các thôn;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Dương Đình Đường